



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Văn Phòng Trung Ương

2530 Berryessa Rd. #234, San Jose CA 95132, USA • (408) 347-8830 • lienlac@Viettan.org • www.viettan.org

Thông Cáo Báo Chí số 16

v/v Công An CSVN Trả Tự Do cho 3 Đảng Viên Việt Tân Bị Giam Giữ Chỉ Vì Chuyển Thăm Nhân Đạo

Vào ngày Thứ Bảy 5 tháng 4 năm 2008, nhà cầm quyền CSVN đã bị buộc phải trả tự do cho 3 đảng viên Việt Tân là chị Nguyễn Thị Xuân Trang, quốc tịch Thụy Sĩ; anh Mai Hữu Bảo, quốc tịch Hoa Kỳ; anh Nguyễn Tấn Anh, quốc tịch Úc. Cả ba người đã rời Việt Nam sau 48 tiếng đồng hồ bị giam giữ khi họ đến trại giam B34 thuộc Tổng Cục An Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Sài Gòn vào sáng ngày 3 tháng 4 để vào thăm nuôi các ông Nguyễn Quốc Quân, Somsak Khunmi, Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Việt Trung đang bị giam giữ từ hơn 4 tháng nay vì bị cáo buộc tội phát truyền đơn cổ xúy đấu tranh bất bạo động.



Anh Tấn Anh, Chị Xuân Trang và anh Bảo với các bịch thức ăn và thuốc men trước cửa trại giam Nguyễn Văn Cừ

Hành động nhân đạo thăm bạn trong tù của 3 đảng viên Việt Tân này đã không được đáp ứng. Ngược lại sau khi bước vào trại giam lúc 10 giờ sáng họ đã bị giam giữ trái phép, bị tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau khi được người thân thông báo, các lãnh sự quán Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Úc đã yêu cầu chính quyền Việt Nam cho biết tình trạng và lý do bị giam giữ 3 đảng viên Việt Tân nói trên. Trước hành động thăm viếng nhân đạo này, nhà cầm quyền CSVN không thể cáo buộc và gán ghép tội nên đã buộc phải trả tự do cho 3 đảng viên Việt Tân để rời khỏi Việt Nam.

Đảng Việt Tân xin trân trọng tri ân tất cả những sự lên tiếng nhanh chóng của đồng bào, các cơ quan truyền thông, các lãnh sự quán Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Úc để buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho chị Nguyễn Thị Xuân Trang, anh Mai Hữu Bảo, anh Nguyễn Tấn Anh.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước bằng những biện pháp ôn hòa, bất bạo động ngay tại Việt Nam; tiếp tục vận động công luận thế giới ủng hộ những nỗ lực tranh đấu cho dân chủ của dân tộc Việt Nam và đòi buộc nhà cầm quyền CSVN phải thực thi các giao ước về nhân quyền và hệ thống pháp luật mà họ đã ký kết.

Ngày 5 tháng 4 năm 2008

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Đặng Thanh Chi : +1 (408) 228 4892 - Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-1678

**Đội Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**